

**ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ BẢO LINH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND- VHXH
V/v Giải trình những trường hợp không khớp
với danh sách hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán
Năm 2022

Bảo Linh, ngày tháng 10 năm 2024

Kính gửi: - UBND huyện Định Hóa
- Phòng Dân tộc huyện Định Hóa.

Căn cứ Quyết định số: 5246/QĐ-UBND ngày 25/10/2022 của UBND huyện Định Hoá phê duyệt danh sách các hộ thụ hưởng chính sách hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán của Dự án 1 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2023, giai đoạn I : Từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn huyện Định Hoá.

Thực hiện Công văn số 33/CV - DT ngày 17/03/2023 của Phòng Dân tộc huyện Định Hóa về việc phối hợp cấp nước cho các hộ thụ hưởng chính sách hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán của dự án 1 thuộc Chương trình MTQG phát triển KTXH phát triển KTXH vùng đồng bào DTTS&MN trên địa bàn huyện.

Căn cứ biên bản làm việc của Đoàn thanh tra chính sách hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán trên địa bàn huyện Định Hoá.

UBND xã Bảo Linh có tổng 39 hộ thuộc diện thụ hưởng chính sách hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán của Dự án 1 thuộc diện được hỗ trợ. Sau khi đoàn thanh tra kiểm tra danh sách thụ hưởng chính sách hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán trên địa bàn xã Bảo Linh, phát hiện 02 hộ không có tên trong quyết định công nhận hộ nghèo năm 2022.

UBND xã Bảo Linh giải trình như sau:

1. Hộ Ông Phùng Đức Bảo sinh năm 1964 xóm Bảo Biên và Vợ là Hoàng Thị Thắm sinh năm 1969 trong quyết định Công nhận hộ nghèo năm 2022 Chủ hộ là Phùng Đức Bảo tuy nhiên Ông Bảo đã chết sau thời gian ban hành Quyết định công nhận hộ nghèo năm 2022 và sau khi rà soát hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán năm 2022 cho hộ nghèo thì Bà Hoàng Thị Thắm là người làm hồ sơ đề nghị và danh sách do xóm tổng hợp gửi cho UBND xã.

2. Hộ Ông Hoàng Văn Thực sinh năm 1975 xóm Quế Linh vợ là Nông Thị Xoan sinh năm 1975 trong Quyết định Công nhận hộ nghèo xã Bảo Linh năm 2022 Bà Nông Thị Xoan là Chủ hộ tuy nhiên trong thời gian rà soát đề nghị hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán năm 2022 thì người làm hồ sơ và đơn đề nghị, danh sách do xóm tổng hợp gửi cho UBND xã là Ông Hoàng Văn Thực chồng của Bà Nông Thị Xoan thực hiện.

Trong quá trình lập hồ sơ, rà soát những hộ thụ hưởng chính sách hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán của Dự án 1 còn có sai sót, nhầm lẫn về thông tin . Tuy

nhiên, những hộ được nhận hỗ trợ đều đúng đối tượng là hộ nghèo và đã được hỗ trợ theo quy định.

UBND xã Bảo Linh báo cáo UBND huyện Định Hoá và Phòng Dân tộc huyện Định Hoá về các trường hợp trên./.

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu VP, VHXXH.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Hoàng Văn Đại